



กลุ่มบริหารทั่วไป สพร.  
เลขที่รับ 14684  
ที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓  
เสนอ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เลขที่ 73951  
วันที่ 15 ก.ค. 2563  
กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/ ๑๐๙๙๐

ถึง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เลขาธิการ กศน. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/ศูนย์/สำนักงาน/กลุ่ม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

พร้อมหนังสือฉบับนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอส่งประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม และเลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียน (ภาค ก) ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้จาก [www.moe.go.th](http://www.moe.go.th) หรือทางเว็บไซต์ [www.bga.moe.go.th](http://www.bga.moe.go.th) หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๑

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๓



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม และเลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียน (ภาค ก) ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ ดังนี้

๑. ประกาศลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒. ประกาศลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพิ่มเติม

๓. ประกาศลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เนื่องจากการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ไม่ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๒๐๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกดังกล่าว เพิ่มเติม ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด เพิ่มเติม ดังนี้

(๕) ข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ดังนี้

(๕.๑) ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
(๕.๒) ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ วิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

(๕.๓) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น

(๕.๔) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งที่ ก.พ. เทียบเท่ากับประเภทอำนวยการระดับต้น

๒. กำหนดให้...

๒. กำหนดให้มีการรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๒.๑ กรณีสมัครด้วยตนเอง

ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ [www.moe.go.th](http://www.moe.go.th) หรือทางเว็บไซต์ [www.bga.moe.go.th](http://www.bga.moe.go.th) หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารการสมัคร ด้วยตนเอง ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๙ อาคารรัชมิ่งคลาสิก เกษตรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๒.๒ กรณีสมัครทางไปรษณีย์

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ [www.moe.go.th](http://www.moe.go.th) หรือทางเว็บไซต์ [www.bga.moe.go.th](http://www.bga.moe.go.th) หัวข้อ “ข่าวรับสมัคร” กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสาร ไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๙ อาคารรัชมิ่งคลาสิก เกษตรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โดยเขียนที่มุมซองว่า “สมัครคัดเลือก” ทั้งนี้ จะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและเอกสารที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และหลังวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ จะไม่ได้รับการพิจารณา

๓. รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการรับสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ ตำแหน่งว่างที่จะดำเนินการคัดเลือก คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ การสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ หลักฐานการสมัคร การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาต่อ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ภาค ค การสัมภาษณ์ หลักสูตรการคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุและแต่งตั้ง เจอนไซ ให้เป็นไปตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ เพิ่มเติม และประกาศฉบับนี้ ทุกประการ

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ ที่ต้องมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตามข้อ ๒.๒ (๒) และ (๓) ของประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และข้อ ๒ (๔) ของประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการศึกษาต่อ เพิ่มเติม จะต้องแนบหลักฐานสำเนาคำสั่ง และเอกสารหลักฐานทางราชการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีการปฏิบัติจริงด้วย (รายงานเงินคงเหลือประจำวัน หรือหนังสือราชการที่ผู้สมัครได้ลงนามในฐานะผู้รักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง) ไปเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

/๕. เลื่อนกำหนด...

๕. เลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียน (ภาค ก) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จาก วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็น วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยจะประกาศเวลาและสถานที่สอบข้อเขียน (ภาค ก) ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ กรณีที่มีความจำเป็น วัน เวลา และสถานที่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประเสริฐ บุญเรือง)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ